



{Ol lo hum ma in ni as a lu ka mi nal khoi ri kul lih, 'a ji li hi wa a ji lih, ma 'a lim tu min hu wa ma lâm 'a lâm, wa a 'u zdu bi ka min shar kul lih, 'a ji li hi wa a ji lih, ma 'a lim tu min hu wa ma lâm a' lâm

Bà 'A-ishah, mẹ của người có đức tin thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah ﷺ đã dạy bà lời Du'a này: {Ol lo hum ma in ni as a lu ka mi nal khoi ri kul lih, 'a ji li hi wa a ji lih, ma 'a lim tu min hu wa ma lâm 'a lâm, wa a 'u zdu bi ka min shar kul lih, 'a ji li hi wa a ji lih, ma 'a lim tu min hu wa ma lâm a' lâm, ol lo hum ma in ni as a lu ka min khoi ri ma sa a la ka 'ab du ka wa na bi yu ka, wa a 'u zdu bi ka min shar ri ma 'a zda bi hi 'ab du ka wa na bi yu ka, ol lo hum ma in ni as a lu kal jan nah, wa ma qar ro ba i lây ha min câu linh âu 'a mal, wa a 'u zdu bi ka mi nan nar, wa ma qar ro ba i lây ha min câu linh âu 'a mal, wa as a lu ka anh taj 'a la kul la qo do in qo doi ta hu li khoi ro.}

[Sahih (chính xác)]

Nabi ﷺ đã dạy bà 'A-ishah những lời cầu xin phổ quát, đó là bốn lời cầu xin: Đầu tiên: {Ol lo hum ma in ni as a lu ka mi nal khoi ri kul lih, 'a ji li hi wa a ji lih, ma 'a lim tu min hu wa ma lâm a' lâm}, có nghĩa là, lạy Allah, bệ tôi cầu xin Ngài tất cả mọi điều tốt lành ở đời này và Đời Sau, những gì bệ tôi biết và những gì bệ tôi không biết. Và nó có nghĩa là giao phó mọi vấn đề cho Allah, Đấng Biết tất cả, Đấng Thông Toàn, Đấng Tinh Tế. Allah toàn năng sẽ chọn cho người Muslim những gì tốt nhất. (wa a 'u zdu bi ka min shar kul lih, 'a ji li hi wa a ji lih, ma 'a lim tu min hu wa ma lâm a' lâm) có nghĩa là bệ tôi cầu xin Ngài che chở tránh khỏi mọi điều xấu của thế giới này và thế giới Đời Sau, những gì bệ tôi biết và bệ tôi không biết. Lời cầu xin thứ hai: Nó bảo vệ người Muslim không vượt quá giới hạn trong việc lời cầu xin, (ol lo hum ma in ni as a lu ka min khoi ri ma sa a la ka 'ab du ka wa na bi yu ka, wa a 'u zdu bi ka min shar ri ma 'a zda bi hi 'ab du ka wa na bi yu ka), có nghĩa là, (lạy Allah, bệ tôi cầu xin Ngài điều tốt mà người bệ tôi, vị Nabi của Ngài đã cầu xin Ngài, và bệ tôi cầu xin Ngài che chở khỏi điều xấu mà người bệ tôi, vị Nabi của Ngài đã cầu xin Ngài che chở). Đây là lời cầu xin Allah ban cho điều mà Thiên Sứ Muhammad đã cầu xin cho bản thân Ngài, không đề cập cụ thể những gì Người cầu xin. Lời cầu xin thứ ba: Cầu xin Allah được vào Thiên Đàng và tránh xa Hỏa Ngục, và đây là điều mà người Muslim cần cầu xin và mục đích của hành động: (ol lo hum ma in ni as a lu kal jan nah, wa ma qar ro ba i lây ha min câu linh âu 'a mal, wa a 'u zdu bi ka mi nan nar, wa ma qar ro ba i lây ha min câu linh âu 'a mal), có nghĩa là, lạy Allah, bệ tôi cầu xin Ngài Thiên Đàng và những giúp bệ tôi đến gần với nó từ lời nói và hành động; và bệ tôi cầu xin Ngài che chở bệ tôi khỏi Hỏa Ngục và những gì khiến bệ tôi đến gần với nó từ lời nói và hành động. Lời cầu xin thứ tư: Cầu xin sự hài lòng đối với sự an bài của Allah, (wa as a lu ka anh taj 'a la kul la qo do in qo doi ta hu li khoi ran) có nghĩa là, và bệ tôi cầu xin Ngài làm cho

mọi sự an bài và định đoạt của Ngài thành điều tốt đẹp cho bề tôi.

<https://sunnah.global/hadeeth/vi/show/5487>

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

